


## อเมริกันดรีม! มะกันหักเขากะทิงหยุดไร้พ่ายได้เข้าชิง

นำเสนอเมื่อ : 25 มิ.ย. 2552

อเมริกันดรีม! มะกันหักเขากะทิงหยุดไร้พ่ายได้เข้าชิง

วันที่ 6/25/2009 3:22:04 AM

Advertisement

 **สุดยอดเกมแห่งคอนเฟดเดอเรชันส์ คัพ 2009** เมื่อทีมรองบ่อนสุดแกร่งอย่าง สหรัฐอเมริกา สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการล้มทีมหมายเลขหนึ่งของโลก "กะทิงดู" สเปน หยุดสถิติไร้พ่ายของแชมป์ยุโรป ไตเขาชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก

**ฟุตบอลคอนเฟดเดอเรชันส์ คัพ รอบรองชนะเลิศ (24 มิ.ย.52)**

**สเปน 0-2 สหรัฐ**

**สนาม : ฟร็ีสเตท สเตเดียม**

**ประตู : 0-1 โจซี่ อัลติโดร์ น.27, 0-2 คลินท์ เดมซีร์ น.74**

ศึกฟุตบอลคอนเฟดเดอเรชันส์ คัพ 2009 เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ โดยคู่แรกเป็นแชมป์กลุ่มเอ "กะทิงดู" สเปน ที่พกลสถิติชนะรวด 15 นัดเป็นสถิติใหม่ของโลก รับมือสหรัฐอเมริกา รองแชมป์กลุ่มบี

ที่เขารอบมาอย่างปาฏิหาริย์

อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มเกมมาทางด้าน สหรัฐฯ  
ทำในสิ่งที่หลายคนไม่คาดฝันด้วยการโหมเกมบุกกระหน่ำใส่สเปน ชนิดทำเอาแชมป์ยูโร  
2008 โงหัวแทบไม่ขึ้น และเกือบจะโดนสองประตูถึง 3  
ครั้งจากลูกตีลังกาโยนในเขตโทษของ เดวิส  
ก่อนที่คนเดิมจะได้โหมงบอลออกข้างไปนิดเดียว และจบที่การยิงไกลนอกเขตโทษของ  
คลินท์ เดมซีย์ ที่เฉี่ยวเสาไป

แต่สเปน ก็ตอบโต้มาได้หน้ากลัว โดยเริ่มจากลูกยิงไกลของเซสก์  
ที่หลุดกรอบออกไป ก่อนที่จะทำได้หวาดเสียวขึ้นจากจังหวะที่ ริเอรา ไหลให้เซสก์  
ในเขตโทษก่อนจะเปิดไปที่เสาไกลถึงตอร์เรส แหยขาจิ้มบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียว

หลังจากนั้น สเปน ก็กลับมาเป็นฝ่ายบงการเกมได้เพียงแต่สหรัฐฯ ที่นำโดย  
แลนดอน โดโนแวน ก็สามารถหาจังหวะเซตบอลรุกขึ้นมาสวยๆได้หลายครั้ง  
โดยกัปตันทีมแอลเอ แกแล็กซี่ ไดลองลากมายิงไกลเฉี่ยวเสาออกไป

แต่ถัดมา สเปน ก็ทำได้สวยจากจังหวะการเซตบอลของ อลอนโซ่  
ที่โชว์ความเหนือชั้นด้วยการชิพบอลหนีๆเขาเขตโทษให้ ริเอรา  
เติมมาเหมาะเจาะแต่จังหวะสุดท้ายพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านแบบวัดดวงให้ตอร์เรสเข้าฮอส  
แตบอลแรงเลยพลาดเป้าไป

อย่างไรก็ดีถึงนาทีที่ 27 สิ่งที่ไม่มีความเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อ สหรัฐฯ  
มาฉวยจังหวะทำประตูขึ้นนำได้ก่อนเมื่อ สเปน ทำพลาดโดยเป็น คัปเดบิล่า ที่ปล่อยให้  
โจซี อัลติโดร์ ใช้ความแข็งแกร่งพลิกบอลไดหน้าเขตโทษ ก่อนจะเลือกยิงผ่านมือของ  
คาสียาสเขาไปอย่างเฉียบขาดให้ทีมเมืองลุงแซมขึ้นนำ 1-0

สเปน โดนลูบคมไปแบบนี้ก็พยายามที่จะเอาคืนทันที ซึ่งก็ได้ลุ้นจาก บีย่า  
ที่สร้างความปั่นป่วนได้ตลอด  
และทำได้ดีในจังหวะที่ได้บอลในเขตโทษก่อนจะล่อหลอกโบคาเนกรา  
จนขาดายและซัดเต็มๆแต่ลูกก็ข้ามคานออกไป ก่อนที่จะไม่สามารถทำอะไรได้  
ทำให้อจบครั้งแรกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่

ครั้งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันทั้งสองฝ่าย และรูปเกมก็ยังคงเป็นสเปน ที่พยายามโหมเกมบุกอย่างหนักโดยเน้นไปที่การเจาะตามช่องที่คูเซนเตอร์ของสหรัฐฯเป็นหลัก และก็สร้างความอันตรายได้ไม่น้อย

แต่บุกแล้วบุกรอด สเปน ก็ยังตีเสมอไม่ได้เนื่องจากแนวรับของสหรัฐฯ ตั้งโซนกันได้แข็งแกร่งมาก และถึงจะมีโอกาสส่งบอลไปตุงตาข่ายจากการยิงของบียากี้โดนจับล่าหน้าอยู่ดี

ถึงนาทีที่ 74 สเปน ซึ่งเริ่มมีอาการตันเจาะไม่เข้าก็ต้องมาโดนที่เด็ดของสหรัฐฯ อีกครั้งเมื่อช่วยกันเซ็คบอลเข้ามา ก่อนที่จะเป็น โดโนแวน เปิดเขาไปกลางประตูไปเฉลบอลของบีก ก่อนที่บอลจะไหลไปที่เสาไกล และเป็น รามอส ที่พลาดเมื่อพยายามจะจับบอลแต่ประมาทจนโดน เดมซีเย์ ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉวยจังหวะยิงเขาประตูอย่างง่ายดาย

สกอร์ไหลเป็น 2-0 แบบนี้ทำให้สเปน เกิดอาการหน้ามืดมากยิ่งขึ้น แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะแมจะพยายามเท่าไรแต่อะไรมันก็ดูจะไม่เป็นใจเลยแม้แต่น้อย ซึ่งแมสหรัฐฯ จะเหลือ 10 คนในช่วงท้ายเกมก็ไม่ได้ช่วยอะไร สุดท้าย สเปน ก็พ่ายไปในเกมนี้ ตกรอบไปตามระเบียบ สวนทีมเมืองลุงแซมสร้างตำนานบทใหม่ได้เข้าชิงอย่างสุดเหลือเชื่อ

ข้อมูลจาก : [MSN ฟุตบอล](#) วันที่ : 6/25/2009 3:22:04 AM